

Xây dựng hợp tác xã kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị

Đó là yêu cầu cấp bách đối với các HTX nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đồng thời là một trong những mục tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.



HTX SXKD DVNN xã Diệp Nông (Hung Hà) đưa cây kê xuất khẩu vào trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho thành viên.

Chưa nhiều mô hình liên kết chuỗi

Hết năm 2020, toàn tỉnh có 331 HTX nông nghiệp đang hoạt động. Các HTX chủ yếu cung cấp dịch vụ đầu vào, bao tiêu sản phẩm đầu ra cho các thành viên, ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trong chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản. Hoạt động của các HTX góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề nông thôn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho thành viên, người lao động. Doanh thu bình quân 1 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đạt 1.550 triệu đồng, lãi bình quân đạt 85 triệu đồng/HTX. Nhiều HTX nông nghiệp đã từng bước đổi mới mô hình hoạt động theo hướng kinh doanh tổng hợp, sản xuất theo hướng hàng hóa... thể hiện rõ vai trò trong việc định hướng, hỗ trợ, dẫn dắt kinh tế hộ phát triển, làm cầu nối gắn kết sản xuất của nông dân với doanh nghiệp; nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập của thành viên từ 1,5 - 2 lần so với sản xuất thông thường. Tiêu biểu như HTX SXKD DVNN xã Bình Định (Kiến Xương), thực hiện 11 khâu dịch vụ (cao hơn 7 dịch vụ so với mức bình quân chung toàn tỉnh), trong đó có nhiều dịch vụ mới mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao cho các



Tuyển chọn giống gia cầm trước khi xuất bán tại Tổ hợp tác chăn nuôi và sản xuất gia cầm giống Thoa Tuyền (Thái Thụy).

thành viên như: liên kết, tiêu thụ sản phẩm; tín dụng nội bộ; vệ sinh môi trường; quản lý chợ... với tổng doanh thu mỗi năm trên 13 tỷ đồng. Các vùng sản xuất lúa giống diện tích 100 - 200ha/vùng, ngô nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi, sản xuất cây màu giá trị cao của các HTX nông nghiệp: Đông Quý (Tiền Hải); An Mỹ, An Thanh, Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ); Thái Thọ (Thái Thụy); Hồng Minh (Hung Hà)... Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, số HTX thực hiện liên doanh, liên kết sản xuất và tiêu thụ với doanh nghiệp

còn ít, chưa có tính bền vững. Theo thống kê, 80% HTX nông nghiệp làm dịch vụ bao tiêu sản phẩm nhưng hiệu quả kinh tế, tính bền vững không cao, do đó chưa thể hiện được vai trò kết nối giữa thành viên với thị trường. Số doanh nghiệp hợp tác với HTX để tiêu thụ sản phẩm còn khá khiêm tốn do việc đầu tư vào nông nghiệp còn nhiều rủi ro; chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn dù đã có nhưng chưa đồng bộ hoặc chưa đủ sức hấp dẫn.

Hỗ trợ xây dựng chuỗi liên kết

Kế hoạch phát triển KTTT tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 dự báo xu hướng phát triển KTTT, HTX giai đoạn này là yêu cầu ngày càng cao về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chất lượng cao và an toàn, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm. Xu hướng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tập trung đòi hỏi phải thực hiện liên kết ngang giữa những người sản xuất và liên kết dọc theo chuỗi giá trị sản phẩm, lựa chọn mô hình hợp tác, liên kết trong hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị gia tăng là tất yếu. Do đó, những năm tới Thái Bình tập trung phát triển các HTX nông nghiệp có trình độ quản lý hiện đại; trên tinh thần lấy hợp tác làm trọng tâm để thúc đẩy sự liên kết ngang trong sản xuất nông nghiệp. Tập trung xây dựng các HTX, liên hiệp HTX gắn với sản phẩm nông nghiệp của tỉnh có lợi thế về sản lượng, chất lượng, có giá trị xuất khẩu lớn, phát triển bám theo chuỗi giá trị của từng ngành hàng, sản phẩm.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục chú trọng thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực KTTT; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng bám sát thực tiễn, phù hợp với yêu cầu phát triển của thị trường, môi trường kinh doanh. Hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho sản phẩm của KTTT; thực hiện hiệu quả việc cung cấp thông tin thị trường và khách hàng cho các HTX; khuyến khích các HTX tích cực tham gia các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, hội nghị, triển lãm, hội chợ, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên các kênh; tiếp cận, tham gia mạnh vào hoạt động thương mại điện tử. Hỗ trợ các HTX cải tiến quy trình kỹ thuật sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, bảo đảm các tiêu chuẩn, đạt chứng nhận an toàn, xây dựng, tạo lập nhãn hiệu, nhận diện thương hiệu, bao bì, mẫu mã sản phẩm. Tập trung nguồn lực từ ngân sách nhà nước và xã hội, tạo điều kiện để HTX tham gia xây dựng các mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị làm cơ sở để triển khai nhân rộng...

Cùng với đó, tiếp tục vận động thành lập các đơn vị KTTT mới, nhất là tại các xã nông thôn mới bảo đảm hoạt động đúng nguyên tắc của Luật Hợp tác xã năm 2012; vận động phát triển tổ, nhóm, câu lạc bộ hợp tác ở các tổ chức đoàn thể, chú trọng chất lượng và hiệu quả kinh tế - xã hội, làm cơ sở để phát triển thành các HTX.

NGÂN HUYỀN

KIẾN XƯƠNG

Phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm

Để bảo vệ an toàn cho đàn gia súc, gia cầm, nhất là trong dịp cuối năm, huyện Kiến Xương đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi.

Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Ngay từ đầu năm 2020, Phòng đã phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, tuyên truyền về đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Huyện đã thành lập đoàn kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm tại các địa phương. Công tác giám sát dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm cũng được duy trì thường xuyên thông qua hệ thống thú y cơ sở, qua hệ thống đường dây nóng và nhiều kênh khác. Kết quả cho thấy, năm 2020 tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm ở Kiến Xương cơ bản ổn định, không xảy ra các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tuy nhiên, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 1 hộ thuộc xã Hòa Bình phải tiêu hủy 3 con lợn nái với tổng trọng lượng 446kg. Ổ dịch này đã được phát hiện xử lý kịp thời theo quy định, không để lây lan ra diện rộng. Một số bệnh thông thường khác như bệnh tiêu chảy lợn con, sản khoa trên đàn lợn và trâu, bò sinh sản, cầu trùng

trên đàn gia cầm vẫn xảy ra nhỏ lẻ ở một số địa phương nhưng đều được điều trị, xử lý kịp thời. Các địa phương đã chủ động tổ chức tiêm phòng nhằm ngăn ngừa dịch bệnh tái phát, thực hiện đúng kế hoạch, đúng đối tượng, đúng quy trình kỹ thuật, an toàn và hiệu quả. Hệ thống thú y cơ sở thường xuyên phổ biến, hướng dẫn về kỹ thuật, lịch tiêm phòng để hộ chăn nuôi chủ động thực hiện theo đúng yêu cầu phòng, chống dịch. Sau kết thúc tiêm phòng tái tra, việc tiêm vắc-xin bổ sung cho gia súc, gia cầm còn sót, tái đàn và nuôi mới được thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó còn lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng, trong đó đã lấy 40 mẫu tại các xã Bình Minh, Vũ Bình, Quang Trung, Vũ Trung để định lượng kháng thể dịch tả lợn và kháng thể lở mồm long móng. Kết quả 100% mẫu đạt định lượng bảo hộ kháng thể dịch tả lợn và kháng thể lở mồm long móng. Đặc biệt, trong công tác vệ sinh, tiêm hóa, khử trùng, ngoài 7.000 lít hóa chất và 3.000kg Cloramin B của tỉnh, huyện hỗ trợ, các địa phương và người chăn nuôi còn chủ động mua thêm 1.173 lít hóa chất và 111.420kg vôi bột để thường xuyên tiêu độc, khử trùng tại các khu chăn nuôi, môi trường xung quanh.

Ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình cho biết: Kể từ sau khi khống chế thành công ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra ở một hộ dân trên địa bàn thôn Việt Hưng, đến nay xã vẫn duy trì hoạt động Ban Chỉ

đạo phòng, chống dịch bệnh tả lợn châu Phi, đặc biệt là duy trì công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. Mặc dù số hộ chăn nuôi, số đầu lợn trên địa bàn hiện tại còn rất ít nhưng địa phương vẫn tăng cường công tác tuyên truyền và quản lý chất chổ số lợn còn lại; yêu cầu các hộ chăn nuôi, hộ buôn bán thịt lợn trên địa bàn thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch. Ngoài việc đã sử dụng hàng chục lít hóa chất và trên 1 tấn vôi bột, đến nay địa phương vẫn tiếp tục thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng ở các hộ chăn nuôi, các điểm đầu lối ra vào xã và duy trì 7 chốt kiểm dịch động vật ở 7 thôn.

Để bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi, huyện Kiến Xương xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người chăn nuôi về phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho hệ thống thú y cơ sở và cho người chăn nuôi về phát triển chăn nuôi và công tác phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục phân công cán bộ kiểm tra, giám sát, luôn sát sao với cơ sở để hướng dẫn, bổ khuyết các kỹ thuật tiêm phòng cũng như kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Đẩy mạnh tái đàn, tăng số lượng đàn gia súc, gia cầm để đạt yêu cầu kế hoạch sản xuất chăn nuôi năm 2020 cũng như phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu.

THU THỦY



Xã Hòa Bình (Kiến Xương) tiêu độc, khử trùng môi trường xung quanh khu chăn nuôi. Ảnh: THANH HUYỀN

ĐÔNG PHƯƠNG

Chăm lo đời sống nhân dân



Diện mạo nông thôn xã Đông Phương.

Những năm qua, MTTQ xã Đông Phương (Đông Hưng) đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", trong đó chú trọng nội dung phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống và làm giàu chính đáng.

Về Đông Phương ai cũng ấn tượng bởi diện mạo nông thôn mới sáng, xanh, sạch đẹp. Con đường mới mở rộng thoáng, hai bên là hàng cây tỏa bóng. Nhà cửa của người dân, các công trình hạ tầng: trụ sở, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế, chợ... được quy hoạch, xây dựng kiên cố. Ông Phạm Hữu Tựa, Trưởng thôn Nam chia sẻ: Đây là thành quả của việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân đổi mới tư duy, tích cực tích tụ ruộng đất, áp dụng tiến

bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, mở rộng diện tích cây lúa hàng hóa, xây dựng mô hình cánh đồng lớn, các trang trại, gia trại phù hợp với địa hình, thế mạnh của địa phương.

Bà Trần Thị Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đông Phương cho biết: Để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, 5 năm qua (2016 - 2020), MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức 20 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 2.000 lượt người tham gia. Các tổ chức thành viên đã đứng ra tín chấp với các ngân hàng hơn 8 tỷ đồng cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Có vốn, có kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, nhiều hộ định đã phát triển ngành nghề dịch vụ, tạo việc làm cho hàng trăm lao động trong và ngoài xã. Hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã Đông Phương đạt 56 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,99%. Đến nay, toàn xã có 6 trang trại chăn nuôi, 8 gia đình chuyển đổi xây dựng mô hình vườn, ao, chuồng, 6 máy gặt,

25 máy cày, 3 công ty may, 1 cơ sở sản xuất máy tre đan giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động trong và ngoài xã với thu nhập bình quân từ 4 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Đời sống của nhân dân được cải thiện, bà con tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. MTTQ xã đã vận động nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" và tháng cao điểm "Vì người nghèo", đã tiếp nhận nguồn ủng hộ hơn 170 triệu đồng hỗ trợ 9 hộ làm nhà mới và 5 hộ sửa nhà với số tiền 37 triệu đồng. 5 năm qua, các gia đình, dòng họ cũng tích cực tham gia, ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện ở địa phương với tổng số tiền hơn 870 triệu đồng.

Có được kết quả đó là do Đông Phương đã phát huy tối đa sức mạnh, huy động nguồn nội lực trong dân, trong đó MTTQ và các tổ chức thành viên giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động. Các

doanh nghiệp đã ủng hộ 15 tỷ đồng, con em xa quê ủng hộ hơn 2,5 tỷ đồng và nhân dân góp 24 tỷ đồng, hiến hơn 20.000m² đất và thảo đồ điều chỉnh trình, tương đương... đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, góp phần đưa xã về đích nông thôn mới năm 2014, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Những kết quả đạt được khẳng định cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" ở xã Đông Phương đã có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thời gian tới, MTTQ xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; khơi dậy tinh thần "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách", quan tâm giúp đỡ hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

TIẾN ĐẠT